



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2591 8613 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th>



Mastery

เป็นนายตนเอง



Originality

สร้างสรรค์สิ่งใหม่



People Centered

ใส่ใจประชาชน



Humility

ถ่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
ไทยโพสต์	<p>แผนพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ</p> <p>-เสนอข่าว ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รรมว.สธ. ในฐานะประธานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2562 เปิดเผยว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างแผนพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพแห่งชาติ ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2561-2570) ซึ่งจะเป็นกรอบทิศทางพัฒนากลไกนำไปสู่การดำเนินงานเพื่อให้ได้กำลังคนด้านสุขภาพที่ตอบสนองระบบสุขภาพของประเทศ บนวิสัยทัศน์ "ประชาชนสุขภาพดี ภาคีมีส่วนร่วม กำลังคนมีความสุข" ประกอบด้วยแผนงาน 4 ด้าน คือ 1.สร้างและพัฒนากลไกนโยบายกำลังคนด้านสุขภาพของประเทศ ภายใต้การบูรณาการของทุกภาคส่วนให้มีประสิทธิภาพและเป็นเอกภาพ 2.ปฏิรูประบบการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพให้สอดคล้องกับการพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพในศตวรรษที่ 21 3.ปฏิรูประบบบริหารจัดการกำลังคนด้านสุขภาพเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงบริการภายใต้ค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม และ 4.พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศดิจิทัลกำลังคนด้านสุขภาพที่เป็นเอกภาพและมีประสิทธิภาพ โดยให้สธ.เป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบ</p>
มติชน ไทยโพสต์ คอลัมน์ ข่าวสั้น มติชน ข่าวสด	<p>ห้ามขายเหล้าวันสงกรานต์</p> <p>-เสนอข่าว นายพรหมมินทร์ กัณธิยะ ผอ.สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ กล่าวว่า เห็นด้วยกับการที่ สธ.จะเสนอมาตรการห้ามขายเหล้าวันสงกรานต์ 13 เม.ย. 2562 ให้คกก.นโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติพิจารณา เพราะเป็นวันที่มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุ บาดเจ็บและเสียชีวิตสูงสุด</p> <p>-เสนอข่าว นายนิกร จำนง ผอ.พรรคชาติไทยพัฒนา ในฐานะประธานมูลนิธิประชาชนปลอดภัย กล่าวว่า ต้องพิจารณาให้ถือว่าเป็นการแก้ปัญหาที่ถูกจุดหรือไม่ เพราะอุบัติเหตุทางถนนไม่ได้มีเพียงแค่เมาแล้วขับ ยังมีสาเหตุสำคัญอื่น ๆ เช่น ความเร็ว ความอ่อนเพลียของผู้ขับขี่ ควรใช้วิธีอื่นเพื่อให้เกิดการห้ามใจว่าถ้าจะดื่มก็ต้องไม่ขับ</p>
ไทยรัฐ แนวหน้า กรุงเทพธุรกิจ เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ เว็บไซต์ news1005 เว็บไซต์แนวหน้า กรมประชาสัมพันธ์ ผู้จัดการออนไลน์ เว็บไซต์สยามรัฐ ไอเอ็นเอ็น เว็บไซต์ sanook	<p>สถานการณ์ฝุ่น PM2.5</p> <p>-เสนอข่าว สถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ในกทม.และปริมณฑล วันที่ 17 ก.พ. 2562 ลดลงทุกพื้นที่และยังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ส่วน จ.ลำปาง ที่มีปัญหาจากการเผาป่า สสจ.ลำปาง เปิดเผยว่ามีผู้ป่วยกลุ่มผู้สูงอายุเข้ารับการรักษาตามรพ.สต.และสถานพยาบาลแต่ละแห่งไม่ต่ำกว่า 50 คน รวมทั้งจังหวัดมีผู้ป่วยสูงอายุประมาณ 5,000 ราย</p> <p>-ศ.นพ.ขวัญชัย สุภรัตนิกัญญู ผอ.สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ หัวหน้าโครงการคีนลมหายใจบริสุทธิ์ให้ชาวเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมคีนลมหายใจบริสุทธิ์ให้ชาวเชียงใหม่สัญจร ที่ อ.สารภี หัวข้อเรื่อง อันตรายของฝุ่นควันพิษ PM 2.5</p> <p>-นายสมโภช โชติชูช่วง รอง ผวจ.กระบี่ มอบหมายให้ สนง.ชนสงจังหวัด ตรวจสอบรถโดยสารโดยเฉพาะเรื่องควันดำ ก่อนอนุญาตให้ชำระภาษีประจำปี และให้สนง.อุตสาหกรรม จ.กระบี่ ตรวจสอบโรงงาน สถานประกอบการในปี 2562 จำนวน 198 แห่ง</p> <p>-นายสุรวุฒิ เชิดชัย นายกเทศมนตรีนครราชสีมา นำ จนท.เทศบาลตรวจสอบปริมาณฝุ่นควันรอบลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี และติดตั้งสปริงเกอร์น้ำไว้บนเสาเหล็กสูง 5 เมตร รอบลานอนุสาวรีย์และตามสะพานลอย พร้อมกับเปิดฟ่นละอองน้ำดับจับฝุ่นละอองขนาดเล็ก และขอความร่วมมือประชาชนและนักท่องเที่ยวงดจุดธูปเทียนสักการะอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีเป็นการชั่วคราว</p>
เดลินิวส์ คอลัมน์ จดหมายถึง เดลินิวส์	<p>การขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย</p> <p>-เสนอจดหมายจาก อย. ชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับการพิจารณาการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์วัตถุอันตราย ดังนี้ 1. ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่มีกรดหรือด่างเป็นสารสำคัญ จัดเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 ในความรับผิดชอบของ อย. เนื่องจากเป็นกลุ่มสารที่มีฤทธิ์กัดกร่อน จำเป็นต้องมีกรควบคุมและประเมินความเหมาะสมของวิธีใช้และการแสดงข้อความบนฉลาก เพื่อคุ้มครองผู้บริโภค ต้องขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์และขออนุญาตในการผลิตหรือการนำเข้า ซึ่ง อย.</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>ได้มีการประเมินข้อมูลความเป็นอันตรายและความเสี่ยงของสารเคมีที่อยู่ในการค้ากักดูแลอยู่เป็นระยะ 2. อย. มีการประกาศควบคุมตาม "ชื่อสาร" หรือ "กลุ่มสาร" หรือ "กลุ่มผลิตภัณฑ์" และกำหนดเงื่อนไขการควบคุมไว้อย่างชัดเจน สามารถตรวจสอบชื่อสารเคมี ชนิดของวัตถุอันตรายและเงื่อนไขในการควบคุมได้ที่เว็บไซต์กลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย</p> <p>อย. 3.กรณีผลิตภัณฑ์เคลือบเงา เช่น ผลิตภัณฑ์เคลือบเบาะ เคลือบสรีด ไม่ได้มีวัตถุประสงค์ในการทำความสะอาด จึงไม่เข้าข่ายเงื่อนไขกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ อย.ควบคุม แต่ถ้าผลิตภัณฑ์เคลือบเงามีการอ้างสรรพคุณทำความสะอาด เช่น ขจัดคราบ หรือกำจัดฝุ่น จะเข้าข่ายกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ อย.ควบคุม ตามเงื่อนไขการควบคุมผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดพื้น ผาผนัง เครื่องสุขภัณฑ์ และวัสดุอื่น ๆ</p> <p>4.คำถามเรื่องแชมพูสุนัข ผงซักฟอก น้ำยาปรับผ้านุ่ม และน้ำดื่ม กรณี ผงซักฟอก อยู่ในการกำกับดูแลของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ต้องปฏิบัติตามมาตรฐาน มอก. ส่วนน้ำยาปรับผ้านุ่ม จะจัดเป็นผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายต่อเมื่อมีการอ้างสรรพคุณฆ่าเชื้อโรค และเข้าข่ายกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ อย.ควบคุม ตามเงื่อนไขการควบคุมผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรค สำหรับแชมพูสุนัข เป็นการทำความสะอาดที่ตัวสุนัข จึงไม่ใช่วัตถุอันตรายที่ อย. ควบคุม แต่หากมีการอ้างสรรพคุณในการกำจัดเห็บหมัด จะเข้าข่ายกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ อย. ควบคุม ตามเงื่อนไขการควบคุมผลิตภัณฑ์กำจัดแมลงที่ใช้ในบ้านเรือนหรือทางสาธารณสุข ส่วนน้ำดื่ม อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ อย. ต้องมีมาตรฐานและการแสดงฉลากตามข้อกำหนดตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร แต่หากนำน้ำเปล่ามาบรรจุขวดและอ้างสรรพคุณในการทำความสะอาดพื้นผิวโดยไม่มีสารออกฤทธิ์ในการทำความสะอาด อาจเข้าข่ายไอ้ อวดเป็นเท็จ ทำให้ผู้ใช้เกิดความเข้าใจผิดได้ อย่างไรก็ตาม อย. ไม่อนุญาตการกล่าวอ้างให้อาหารและวัตถุอันตรายอยู่ในผลิตภัณฑ์เดียวกัน</p>
<p>ไทยรัฐ คอลัมน์ สุขภาพพรรษา</p>	<p>งบบำ บริการสุขภาพของไทย</p> <p>-เสนอข่าว พญ.เชิดชู อริยศรีวัฒนา กรรมการแพทยสภา ให้ข้อมูลเกี่ยวกับรายงานการวิเคราะห์เรื่องประสิทธิภาพการใช้จ่ายในบริการด้านสุขภาพของประเทศต่าง ๆ ซึ่งสำนักข่าวบลูมเบิร์กรายงานว่า ประเทศไทยมีการพัฒนาประสิทธิภาพการใช้จ่ายในการให้บริการสุขภาพดีขึ้นมากกว่าประเทศอื่น ๆ จากทั้งหมด 56 ประเทศ โดยค่าใช้จ่ายต่อหัวลดลงถึง 40% เหลือเพียง 219 ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 7,200 บาท) ต่อปี อายุขัยเฉลี่ยของประชาชนเพิ่มขึ้นเป็น 75.1 ปี และประเทศไทยยังมีประสิทธิภาพการใช้จ่ายด้านสุขภาพเปลี่ยนแปลงดีขึ้นมากที่สุดในโลก และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวด้านการแพทย์เติบโตรวดเร็วที่สุด</p>
<p>เดลินิวส์ ผู้จัดการออนไลน์ เว็บไซต์ news1005 เว็บไซต์เดลินิวส์</p>	<p>โรคไทรอย</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า จากการเฝ้าระวังสถานการณ์โรคไทรอยของประเทศไทย พบว่าในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา (2557-2561) ผู้ป่วยไทรอยเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ เฉลี่ย 74 รายต่อปี เสียชีวิตปีละ 0-3 ราย ส่วนใหญ่พบในกลุ่มอายุ 1-3 เดือน จังหวัดที่พบผู้ป่วยมากที่สุดคือ อุบลราชธานี รองลงมาคือ ยะลา และลำพูน ส่วนปี 2562 ตั้งแต่ 1 ม.ค.-13 ก.พ. พบผู้ป่วย 13 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต การพยากรณ์โรคและภัยสุขภาพประจำสัปดาห์นี้ คาดว่าในปีนี้มีแนวโน้มพบผู้ป่วยไทรอยเพิ่มขึ้น เนื่องจากสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง การอาศัยแออัด และการได้รับวัคซีนไม่ครบตามกำหนด</p>
<p>ไทยรัฐ คอลัมน์ ข่าวรอบ อาณาจักร</p>	<p>โครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทยฯ</p> <p>-เสนอข่าว นายสมควร ชันเงิน รอง ผวจ.กระบี่ กล่าวว่า ข้อมูลของ สนง.สถิติแห่งชาติพบว่า ปี 2560 จ.กระบี่ มีการสูบบุหรี่ของประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไปสูงที่สุดในประเทศ ที่ผ่านมามีโครงการรณรงค์ผ่านสื่อวิทยุ การประชุม อบรม และการตรวจเตือน บังคับใช้กฎหมาย และเชิญชวนผู้สูบบุหรี่ให้เลิกสูบบุหรี่ตามโครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน รวมทั้งรณรงค์ตามแหล่งชุมชน ถนนคนเดิน ตลาด สถานที่ท่องเที่ยวปลอดบุหรี่ ล่าสุดได้ร่วมกับ สสจ.กระบี่ จัดสัมมนาอสม.และสื่อมวลชน มุ่งเป้าลดนักสูบหน้าใหม่ สร้างความตระหนักในพิษภัยบุหรี่</p>
<p>เดลินิวส์</p>	<p>นวัตกรรมลดอุบัติเหตุทางถนน จ.อุดรธานี</p> <p>-เสนอข่าว นายไกรสร แจ่มหอม ขนส่งจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า ได้ริเริ่มโครงการสร้างนวัตกรรมระบบการจอดรถบรรทุกกรมทาง จ.อุดรธานี ในปี 2560 โดยร่วมกับ สสจ. กรมทางหลวง อาสาสมัครกู้ภัยทางหลวง ลาดตระเวนและแจ้งเตือนรถบรรทุกที่จอดบนไหล่ทางบนถนนมิตรภาพ ให้ไปจอดในทางคูขนาน เพราะมีแสงไฟ พร้อมให้ติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง</p> <p>น.ส.เจนจิรา สตรา วงศ์ประทุม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กล่าวว่า ก่อนดำเนินโครงการ มีอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	ชนท้ายรถบรรทุกเสียชีวิต 40 ราย แต่หลังจากมีการลาดตระเวนและแจ้งเตือน พบผู้เสียชีวิตเหลือ 2 ราย
เว็บไซต์เดลินิวส์	<p>อาหารเป็นพิษจากลาบจกจันดิบ</p> <p>-เสนอข่าว ที่ รพ.หนองบัวลำภู มีผู้ป่วย 9 ราย เข้ารับการรักษาด้วยอาการปวดท้อง อาเจียน ถ่ายเหลว คลื่นไส้ แพทย์รักษาและให้นอนพักสังเกตอาการ เบื้องต้นคาดว่าอาหารเป็นพิษ จากการนำมะม่วงและมะขามไปปรุงรสลาบ ก้อยตัวจกจันแบบดิบๆ ด้าน พญ.รีนฤดี ศรีบุญไทย ผู้ช่วย ผอ.ด้านคุณภาพ รพ.หนองบัวลำภู กล่าวว่า ช่วงนี้ผู้ป่วยมักมีอาการท้องเสียจากอาหารเป็นพิษ ทางที่ดีที่สุดควรปรุงสุกก่อนรับประทานทุกครั้ง</p>
เว็บไซต์ข่าวสด	<p>บุคลากรสธ.ช่วยผู้ประสบอุบัติเหตุทางถนน</p> <p>-เสนอข่าว เกิดอุบัติเหตุรถยนต์เฉี่ยวชนกับรถจักรยานยนต์ บริเวณริมถนนมิตรภาพ ต.มะเกลือเก่า อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา ภญ.สรัญญาพร รักษาวิชานันท์ เกสัชกรปฏิบัติการ รพ.สีคิ้ว ได้ลงไปช่วยปฐมพยาบาลโดยการห้ามเลือด และปฐมพยาบาลทำให้ได้รับเสียงชื่นชมเป็นอย่างมาก ถึงแม้ผู้บาดเจ็บจะทนพิษบาดแผลไม่ไหวเสียชีวิตขณะนำตัวส่งรพ.</p>



fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch